

レ-ヴァンズアン

2018年08月07日

Bài Cảm Nghi

Hôm nay đối với tôi là 1 ngày vui nhất mà tôi đã sang đây. Tính đến hôm nay thì tôi đã bước chân sang đất nước nhất bản là 10 ngày rồi, và cũng là hôm nay tôi cảm thấy vui nhất đó là hôm nay tôi và bạn bè của tôi được nhập đoàn đến ở học cách hô hấp cứu người, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được học cách hô hấp cứu người. Buổi học hôm nay rất là thú vị. Tôi đã được 2 người bên cứu hộ bày và dạy chúng tôi 1 cách rất tận tâm với nhiệt tình nói chung là hôm nay tôi đã được trải nghiệm với đã học được cách hô hấp cứu chữa được cho những người bị ngạt hoặc bị đuối nước, việc học hôm nay sẽ là hữu ích đối với tôi, từ bây giờ tôi có thể áp dụng bài học của mình hôm nay để sau này có thể cứu cho mọi người rồi, việc tận mạng con người rất là quan trọng cho nên ai ai cũng cần phải học cách sơ cứu này để sau này nếu có gặp những tình huống này thì cũng có thể cứu được mọi người, thay lời muốn nói ở đây là tôi cảm ơn tất cả thầy cô ở trung nghiệp đoàn và 2 người thầy dạy tôi học cách sơ cứu sáng ngày hôm nay 1 lời cảm ơn sâu sắc nhất đã cho tôi biết được những điều hay ý tốt. Xin Cảm Ơn

どうもありがとうございました

BÀI CẢM NHẬN

Hôm nay ngày 8/7裴老師 được đi học em Paoan.
 Học nơi cụ thể hơn là học cách sử dụng người
 mới sang được là mới ngày nhưng em cảm thấy
 bên nhiều bạn đang bị cho TTS rất nhiều kỹ năng
 Trong đó là buổi học ngoại khóa như singing.
 Để có thể biết cách khi gặp người bị như vậy.
 Đó là một ý nghĩa rất đẹp.

Quan trọng cho thấy việc cứu người là rất quan
 trọng và là việc đáng khen ngợi. Cuộc đời chúng ta.
 Cũng là khi đi ra ngoài không may gặp nạn tai nạn
 hoặc bị ngã... và đó thì cũng có thể sẽ cứu họ họ đi.
 Vì có thể mang sống cứu người có thể đi trở lại
 là như phát hiện kịp.

Qua buổi học hôm nay em cảm thấy rất cần và
 rất quan trọng. Đó là hành động và kỹ năng sống
 Cuộc đời chúng ta.

カノバキイン

2018-8-7

BÀI CẢM NHẬN

Hôm nay 1 ngày nắng nóng chúng tôi được đi học cách 900 mét buổi sáng chúng tôi đã tập trung đông người ở dưới nhà nên tôi làm cô moda lúc đầu tiên bạn em xin lỗi cô về việc đó.

Bài học hôm nay sau bạn tôi học về nơ cấp cứu những người ngã ở trên đường do 2 thầy người Nhật vui tính dạy em nghĩ buổi học này rất quan trọng và cần cần thiết đối với những thuê tập nình mới sáng nhật như bạn em và có lẽ đây là bài học có tầm quan trọng và ý nghĩa nhất kể từ hôm sáng nhật đing giờ bài học tuy ngắn ngủi (3 tiếng) nhưng cô chế sau này sẽ có ích và giúp đỡ được người khác, tuy những bài học này đã được học ở Việt nam nhưng lại không được thực hành như ở đây cảm thấy thật bất đắc dĩ hơn Việt nam quá nhiều.

Em cảm ơn rất nhiều về các thầy cô về buổi học hôm nay

CẢM NHẬN BUỔI HỌC CỦA HỒM NAY CỦA TÔI VỀ CÁCH
 CỨU HỘ NGƯỜI BỊ NẠN LÀ MỘT CÔNG VIỆC TỐT CHO XÃ HỘI
 VÀ GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ ĐƯỢC HỌC CÁCH CỨU HỘ CHO NGƯỜI
 BỊ NẠN KHI MINH GẶP NGƯỜI ĐƯƠNG V...
 KHI CHÚNG TÔI HỌC NHỮNG CÁCH NÀY ĐỂ ĐƯỢC CỨU
 NHỮNG NGƯỜI BỊ NẠN CÓ XỬ LÝ NHƯ SAU
 ĐẦU TIÊN TÔI XEM HỌ CÒN THỞ KHÔNG NẾU PHÁT
 HIỆN KHÔNG CÒN THẤY THỞ THÌ TÔI NHIN SANG QUANH
 VÀ KÊU MẠI NGƯỜI ĐẾN GIÚP CƯ LỘ 2 NGƯỜI MỘT
 NGƯỜI GỌI CẤP CỨU ĐẾN VÀ MỘT NGƯỜI ĐI LẤY MÁY
 A E D. BÔI TÔI TIẾN HÀNH CẤP CỨU CHO NAN NHÂN
 BƯỚC 1 KHÁT SÁU NGƯỜI XONG TIẾN HÀNH HỒ HẤP NHỒN
 TẠO HÀ HỒI THỐI NGẠT 2 LẦN RỒI TIẾP TỤC MẮT XÀ NGỰC
 SAU ĐÓ NGƯỜI ĐƯA MÁY A E D ĐẾN RỒI TIẾN HÀNH GIẤN
 MIỆNG GIẤN KÍCH ĐIỆN VÀO VÀI TRÁI VÀ NAN NHÂN VÀ HỒNG
 PHẢI CỦA NAN NHÂN RỒI CẮM ĐIỆN VÀ TIẾP TỤC MẮT SÁ NGỰC
 SAU ĐÓ MÁY BÁO ĐẾN RỒI ÁN NÚT RỒI BỎ TAY RA ĐỂ MÁY HOẠT
 ĐỘNG SAU ĐÓ TẮT MÁY VÀ MẮT SÁ NGỰC CHO NAN NHÂN XEM NÀ
 ĐÃ TỈNH CHƯA

チャソバー 大

2018年8月7日

CẢM NHẬN VỀ BÀI HỌC CỨU HỘ

Hôm nay ngày 7/8/2018 tôi cùng các bạn trong nhóm đoàn KEIEI được tham gia buổi học cứu hộ, cứu người bị nạn khi bị ngã và cách sơ cứu trong khi chờ xe cấp cứu.

theo cảm nhận của tôi qua bài học sáng hôm nay tôi ý thức được rằng khi người khác ngã cũng có thể gây tai nạn. qua đó tôi ý thức được buổi học này rất quan trọng chúng tôi được 2 người giáo viên nhiệt tình chỉ dạy cho tận tình. trong buổi học tôi được tiên thu nhiều thông tin quan trọng cũng như biết được cách sơ cứu cứu như thế nào. trong buổi học tôi chúng tôi được tiến hành trên hình nộm. bao gồm máng xa tim, hô hấp và cách sử dụng máy sốc điện tim cầm tay (AED).

Sau khi học xong cách sơ cứu cũng như hô hấp nhân tạo sau đó còn được học sơ cứu người bị ngã.

qua bài học hôm nay tôi đã cảm nhận được sơ cứu người bị ngã có tầm quan trọng như thế nào. trước đây tôi có gặp người bị ngã lắm thế nào. giờ tôi có thể tự tin mình có thể làm được.

Cảm ơn bài học ngày hôm nay.

7月7日

2018年8月7日

BÀI CẢM NHẬN.

Hôm nay ngày 7/8/2018 tôi cũng cái thực tập sinh của nghiệp đoàn KEIEI đưa tham gia buổi học "cứu người bị nạn và cách sơ cứu người bị nạn trong khi chờ xe cấp cứu đến".

Buổi học ngoài cái thực tập sinh còn có 2 Sensei người Nhật trực tiếp hướng dẫn, 1 sensei phiên dịch và sensei kyc gặp người bị nạn thì đỡ đỡ gặp rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ sơ cứu hay được tập giúp người bị nạn. Buổi học diễn ra rất nghiêm túc và có nhiều kiến thức bổ ích. Khi gặp người bị nạn thì biết cách phải làm như thế nào. Cách sơ cứu ra làm sao. Tôi cũng được cái sensei người Nhật dạy.

Sau đó được thực hành trên hình nhân.

Khi thực hành xong sơ cứu xoa bóp nâng người.

Tôi và mọi người được học cách sử dụng máy sơ cứu tìm cầm tay (AED).

Được cái sensei người Nhật hướng dẫn tận tình và thực hành trên hình nhân.

Buổi học rất bổ ích cho tôi khi gặp tình huống thực tế.

Ngoài ra còn được học cách sơ cứu người bị nghẹn ở cổ. Cảm thấy bổ ích hôm nay tôi được học phải chăng sẽ có ích nhiều cho tôi. ...

CẢM NHẬN QUA BUỔI HỌC CỨU HỘ - CỨU NẠN

Hôm nay, ngày 2018/08/07, các thực tập sinh của nghiệp đoàn KEIEI được tham gia buổi đào tạo về cứu người bị ngạt, tìm người dạt. Ngoài KyO Sensei và phiên dịch Phương Sensei, còn hai bác người Nhật trực tiếp giảng dạy.

Cảm nhận đầu tiên, đó là sự nghiêm túc. Có lẽ đó là tính cách chung của người Nhật khi bước vào công việc. Sau khi chào hỏi, giới thiệu, bác người Nhật giới thiệu tổng quan về tầm quan trọng của việc tập thời cứu nạn người khi tìm người dạt; các bước trên hành, quy trình thực hiện và thời gian brev của buổi đào tạo.

Tuy rằng cả buổi học, quy trình thực hành khá đơn giản, ít động tác, nhưng được hướng dẫn tỉ mỉ, cẩn thận. Từng thực tập sinh được thực tập thực hành, có sự hướng dẫn, chỉ bảo của bác người Nhật nên các bạn đều làm rất tốt. Có một vài bạn lúc đầu động tác còn bỏ ngỡ, lung tung nhưng đều được chú ý bảo tập trung, tận tình. Các bước đơn giản nhưng được nhân viên thực hành lặp đi lặp lại nên sẽ nhớ rất kỹ. Lần đầu tiên thấy máy sốc điện cầm tay AED, khá nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng gần như nhìn thấy là làm được. Mỗi khi xong một động tác bác người Nhật luôn xác nhận lại mọi người đã hiểu cách làm có câu hỏi gì không và rất nhanh trả lời rõ ràng từng câu hỏi. Theo như cấp bậc trên áo (E) chắc bác ấy cũng là người có vị trí cao trong cơ quan, nhưng thông hiểu có sự ngăn cách hay khó khăn khi thực tập thực hiện các động tác với giúp bề thủ hành. Kết thúc buổi học, mọi người được phát một chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo. Bác người Nhật còn cảm ơn thân ái nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của các động tác và ý nghĩa khi cứu người.

ĐÀI CẢM NHẬN

Hôm nay ngày 07/08 (Thứ 3) các thực tập sinh của nghiệp đoàn KEIEI học về cứu hộ, cứu nạn người đi đường với sự giảng dạy của 2 chú người Nhật. Tôi cảm thấy buổi học thực sự rất có ích, học học cách sơ cứu, hô hấp người gặp nạn, học cách sử dụng máy điện kích tim và 1 số phương pháp để hỗ trợ giúp bản thân xử lý các tai nạn hay gặp trong cuộc sống với sự hướng dẫn rất nhiệt tình của 2 sensei người Nhật.

Những điều này tôi chưa từng làm tại Việt Nam, tôi nghĩ vẫn thật sự rất cần thiết có thể giúp đỡ người khác, đặc biệt là người. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, có thể cứu lấy 1 mạng người, cũng có thể bản thân rơi vào trường hợp như vậy, lần đầu nên còn có nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng rất là đơn giản, massage tim, hô hấp nhân tạo, cách sử dụng máy AED (kích tim mạch), cách xử lý gặp người ngạt thở, bị phỏng, bị chảy máu, những điều này sẽ theo tôi suốt đời, là hành trang bổ ích cho bản thân.

Xin cảm ơn 2 sensei người Nhật đã chỉ dạy cho tôi những điều này. 1 buổi học thật vui.

Bài Cảm Nhận

Hôm nay ngày 7/8/2018 tôi cùng các bạn thực tập sinh của nghiệp KEIEI được tham gia buổi học về cấp cứu, cứu hộ người bị nạn. Tôi và các bạn được 2 Sensei người Nhật nhất giảng dạy và được một sensei người Việt Nam phiên dịch giúp cho chúng tôi hiểu hơn. Buổi lễ hôm nay thật là nghiêm túc, và rất có ích với chúng tôi. Buổi học được 2 Sensei người Nhật giới thiệu tổng quan về tầm quan trọng của việc sơ cứu người bị nạn khi tìm người dấp, và tri khi xe cấp cứu tới. Tiếp theo ứng thực tập sinh trực tiếp thực hành, có sự hướng dẫn chi' bảo nên các bạn đều làm rất là tốt. Có một vài bạn còn bỡ' ngỡ', lung tung đều được chi' bảo rất tận tình cách ấn ngực và cách hô hấp người bệnh sao cho đúng. Hôm nay lần đầu tiên được sự' dụng máy kích tim tiêu tim mạch, vì là lần đầu tiên xúc' nên còn bỡ' ngỡ', chúng tôi được chi' dạy từng chi tiết ấn nút nào sao cho đúng rồi được thực hành trên búp bê. Sau khi học sơ cứu cũng lành xong chúng tôi còn được học thêm về cách xử' lý' khi bị bỏng và sơ cứu người khi bị hóc thức ăn dấp đi ngạt thở'. những điều này là bài học bỡ' ích cho bản' thân.

Kết thúc buổi học chúng tôi được cấp một cái thẻ' chứng' chi' đã hoàn thành khóa đào tạo. Và cảm ơn các Sensei giúp tôi hiểu được những điều này.

CẢM NHẬN QUA BUỔI HỌC CỨU NGƯỜI

Hôm nay ngày 7-08 (Thứ 3) các thực tập sinh của nghiệp đoàn KEIEI đã tham gia buổi đào tạo về cấp cứu, cứu hộ và cứu nạn khi gặp người bị nạn. Tôi cũng với các bạn được 2 giáo viên người Nhật giảng dạy. Vì có thêm một giáo viên người Việt Nam phiên dịch nên buổi học rất thoải mái và dễ dàng. Buổi học dần dần rất sôi nổi, ai cũng chú ý vào từng động tác và từng bước để có thể hiểu và vận dụng vào thực tế khi gặp người bị nạn. Khi chúng ta gặp người bị nạn, việc đầu tiên là xem tình trạng của người đó như thế nào và tìm cách sơ cứu phù hợp để có kết quả tốt nhất. Sau đó sẽ hô hào mọi người xung quanh để được giúp đỡ, trước khi gọi xe cấp cứu tới. Mọi người cùng nhau thực hành dưới sự chỉ dạy của giáo viên. Lúc đầu cảm thấy còn nhiều bỡ ngỡ và vụng về, nhưng sau khi nhìn kĩ từng người lên thao tác thì mọi người cũng dần dần được và hiểu được những kinh nghiệm mà giáo viên đã truyền đạt. Sau buổi học chúng tôi đã được nhận một cái thẻ chứng nhận đã được đào tạo cứu người gặp nạn. Những điều mà chúng tôi đã được học là một sự trải nghiệm vô cùng quý giá và thật có ích trong cuộc sống này. Cuộc đời này tình mạng con người là trên hết, là thứ vô giá mà chúng ta đang đứng trên trong, đối với bản thân, cũng như của người khác. Hãy hành động khi chúng ta có thể. Đó là điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi giúp đỡ và cứu một ai đó. Hãy cùng nhau chia sẻ bài học này cho mọi người để cùng nhau thực hiện nhé. Cuối cùng, thay mặt các bạn thực tập sinh gửi lời cảm ơn tới các giáo viên đã tạo điều kiện để chúng tôi có một buổi học quý giá này.

CẢM NHẬN QUA BUỔI HỌC CỨU HỘ - CỨU NẠN

Hôm nay ngày 20/8/08 107 tôi cùng các bạn thực tập sinh của nghiệp đoàn KEIEI được tham gia buổi đào tạo về cấp cứu, cứu hộ người gặp nạn. Ngoài các thực tập sinh chúng tôi thì còn có Kyo sensei và phiên dịch viên phương sensei. Và hai người thầy Nhật tục tiếp dạy. Cảm nhận đầu tiên đó là sự nghiêm túc, chắc là do tác phong làm việc của người Nhật. Khi đã ổn định thì chúng tôi đứng dậy chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong thì được hướng dẫn võ chỉ dạy cho chúng tôi biết tầm quan trọng của việc cứu hộ và cấp cứu người bị nạn như thế nào. Người bị tai nạn, hoặc đuối nước dần dần tìm ngưng cấp thì chúng tôi được chỉ dạy từng chi tiết một rồi thực hành trên búp bê và sử dụng máy kích điện tìm mạch, do lần đầu được tiếp xúc nhanh nên còn ngỡ sau một hồi thực hành thì có sự chỉ dẫn của 2 người thầy dạy chúng tôi đã biết cách sơ cứu nạn nhân bị nạn và hô hấp, kích tim giúp người bị tai nạn trong thời gian chờ xe cứu thương và tiếp theo sau khi học cách sơ cứu thì chúng tôi còn được chỉ dạy thêm lúc bị bỏng do nước sôi hay sơ cứu người bị hóc thức ăn dần dần nghe tho. Kết thúc buổi học chúng tôi được phát mỗi chúng chi đã hoàn thành khóa đào tạo. Vừa khi xa về bác người Nhật còn nhắc nhớ lại một lần tầm quan trọng của buổi học hôm nay như thế nào.

ウイソ ウソノ木

2018 108107

BÀI CẢM NHẬN

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi học về vấn đề
Số cấp ~~những~~ và cấp cứu chống nước bị thương và bị nạn
VD: như là gãy, chân, gãy tay, và người bị đuối nước
Ngạt nước, và vv....., chúng tôi cảm thấy buổi học hôm
nay rất có ích chống CS thường ngày khi cần, các SS đã dạy
cho chúng tôi để biết để hiểu và khi sử dụng để áp dụng cho
người bị nạn số cấp cứu và giúp đỡ họ khi gặp sự cố.
Thật sự buổi học này rất có ích và ý nghĩa với chúng tôi
à, thật sự tôi rất cảm ơn các SS đã dạy bao cho
chúng tôi ~~là~~

グー マイノ トアソ

BÀI CẢM NHẬN

Hôm nay Tôi và mọi người đã được đi học một buổi ngoại khóa về vấn đề cứu người gặp nạn trên đường và cách sơ cứu những người gặp nạn đó. Sau đây là Cảm nhận của tôi

Tôi Cảm Thấy Buổi học này rất thú vị và có ích cho hành trình sau này của tôi khi gặp một ai đó gặp nạn đang khi họ có thể bị say nắng hoặc có một bệnh gì gì đó tôi sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Cũng như tôi cũng vậy chẳng may tôi gặp một vấn đề tương tự thì cũng có một ai đó giúp đỡ tôi.

Theo tôi trên đời này không có gì quý giá hơn mạng mạng sống con người cả. Khi mình có cuộc sống cũng như mọi người cũng vậy mình còn tồn tại trên đời này thì không gì quý giá hơn

Hôm nay tôi học được khi sơ cứu một ai đó gồm 3 bước

Bước 1) Sơ nhân an Toàn Sảng Quanh Mình. Xem Có Cần Nguy Hiểm Không

Bước 2) chỉ hỏi mọi người cũng tôi giúp đỡ.

Sau đó phân công mỗi người một việc.

1) người gọi cấp cứu

2) người đi lấy máy kích tim

Bước III) Hô Hấp họ tôi khi xe cứu thương tới

Đây là Cảm Nhận của Tôi về Buổi học ngoại Hôm Nay

KHÔNG CÓ Ý QUÝ HƠN MẠNG SỐNG

Người Viết

Đinh Văn
Đinh Văn Toàn

BÀI CẨM NHÂN SỞ CỨU NGƯỜI BỊ NAN

Hôm nay tôi được nghiệp đoàn đưa đi học cách cứu người trong lúc nguy hiểm, tôi và mọi người đi cùng tôi được học cách cứu người khi thấy người trong hoàn cảnh nguy hiểm cần được người khác giúp đỡ.

Sau đây là các bước cần thiết khi giúp người trong cảnh nguy hiểm:

- + Bước 1: nhìn, chú ý xung quanh xem có an, toàn hay không.
- + Bước 2: đến gần người đang gặp nạn và vỗ vai và nói: Có sao không, có ~~th~~ sao không
 - + Sau đó hỏi mọi người xung quanh đến giúp cùng mình.
- + Bước 3: phân chia công việc cho từng người, người thì gọi xe cứu thương.
 - + một người đi lấy AED mang đến đây
- + Bước 4: trong quá trình mọi người đi chuẩn bị thì chúng ta phải hô hấp, nhân tạo, cái đặt hai bàn tay chống lên nhau trên xương ức của nạn nhân, gối gối, hai cái thay nhau, vuông góc với lưng người cứu nạn nhân.
- + Bước 5: ép mạnh lồng ngực bằng nửa nặng của cơ thể ấn 30 cái lại hít mũi, tay hơi dơ cõ và thổi hơi lần sau đó tiếp tục cứu lồng ngực cho đến khi xe cứu thương đến, và dùng AED để đo cứu tạo nhịp hô hấp cho tim, sau đó xe cứu thương đến thì mới...

レヴェントトン

2018-08-07

CẢM NHẬN VỀ BUỔI HỌC CỨU HỘ NGƯỜI BỊ NẠN

Trong cuộc sống bất cứ ai cũng có thể bị tai nạn giao thông, đuối nước... và nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy hôm nay bạn em được học cách sơ cứu người bị nạn.

Khi gặp người bị nạn trên đường hoặc bất cứ đâu chúng ta phải kiên trì xem chỗ đó có nguy hiểm hay không. Nếu nguy hiểm thì đi chuyển người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm. Kiên trì xem người bị nạn có lỗ huyệt không. Nếu không huyệt gọi người đến giúp đỡ và ngay lập tức hô hấp nhân tạo để người bệnh thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Khi gặp người bị nạn chúng ta phải bình tĩnh xử lý sơ cứu vì tính mạng con người chỉ trong vài phút là rất nguy kịch. nên mọi động tác chúng ta phải làm chính xác để bảo toàn sức khỏe cho người bị nạn. Em thấy buổi học hôm nay rất có ích, buổi học hôm nay đã cho em thêm một kiến thức sống vô cùng quý giá. Buổi học hôm nay giúp em vững bước đi trên con đường mà em phải vượt qua trong tương lai.

K - KIM TON.

2018年 08月 07日.

BÀI CẢM NGHĨ.

Vậy là thời gian tôi sống nhất cũng đã được 11 ngày.

Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận được cuộc sống và con người nhất Bản như thế nào. Đường xa bên Nhật rất sạch và đẹp, con người thì tốt bụng và nhiệt tình ý thức chấp hành luật an toàn giao thông rất cao.

~~+~~ Hôm nay 07 - 08 - 2018 tôi và mọi người được các SS trong nghiệp đoàn đưa đi học cách sơ cứu người bị nạn. Qua bài học hôm nay tôi cảm thấy rất bổ ích cho tôi. Cứu người là một công việc hết sức cao cả và quan trọng, con người khi sinh ra ai cũng muốn có 1 cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ai cũng muốn người thân trong gia đình và mình luôn ở trong khỏe và gặp nhiều may mắn. Nhưng đôi khi do nhiều yếu tố tác động mọi cuộc sống không thể như mình mong muốn, nhiều khi vì công việc hoặc áp lực trong CS mà họ trở nên ốm yếu, nhiều khi còn bị kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Có khi chính những người trong gia đình mình cũng gặp phải điều đó. Vì vậy bài học hôm nay là rất cần thiết ^{phải cứu} để tôi và mọi người trong ~~XXH~~ hiện nay. Thấy người bị nạn là trách nhiệm và bổn phận của mọi chúng ta. Người xưa thường nói "Cứu 1 mạng người bằng xây 7 tòa tháp". Qua bài học hôm nay tôi giúp tôi hiểu rõ về cách và quá trình cứu người bị nạn qua các bài như thế nào và tôi sẽ luôn ghi nhớ nó để áp dụng vào mọi khi gặp người bị nạn. Cứu người ai đó là niềm vui và hạnh phúc nhất của tôi.

Bản Cảm Nhận Học về ngày hôm nay

là một ngày học rất có ích, em còn biết thêm những cách cứu thương kịp thời. và được cái SS dạy rất nhiệt tình và chỉ bảo từng li từng tí và rất có tâm,

Các SS dạy các bước cần thiết để khi cứu người khi bị nạn. và các tình huống nguy hiểm xung quanh quan sát kỹ càng trước khi cứu người

Đến người đang ngất xỉu vỗ vai và nói có sao không sau đó hỏi mọi người xung quanh đến giúp

phân chia công việc cho từng người. người thì gọi xe cứu thương, người thì lấy AED mang đến đây

trong quá trình mọi người chuyên bị đổ sẽ cứu quan sát kiểm tra xem có thể nữa không. để bắt đầu sơ cứu kịp thời.

Bước đầu ép ngực 30 cái thổi hơi hai lần lần đến khi xe cứu thương đến.

- cảm nhận về buổi học hôm nay rất có ích và có thể giúp được mọi người là em cảm thấy rất vui

BÀI CẢM NHẬN

Hôm nay, chúng tôi được tham gia dự buổi thực hành về số cứu ban đầu trong những trường hợp: Đốt quy, chảy máu ở cánh tay, gặp người say rượu Tôi có một số cảm nhận như sau:

- Buổi nhất: Đây là buổi học rất bổ ích trong bối cảnh thời tiết đang ngày càng nắng nóng, chắc ngluật, thế nên số người ngất xỉu, đột quỵ sẽ tăng cao. Khi được các thầy cô chỉ dẫn cụ thể về cách xử cứu nên bản thân cảm thấy tự tin, khi gặp những tình huống cụ thể thì có thể xử lý nhanh, gọn và chính xác.

- Buổi hai:

Trong những tình huống cụ thể, các thầy đều chia sẻ các tình huống xử lý cụ thể, các thầy đều dạy rất tỉ mỉ, rõ ràng nên tôi và các bạn đều dễ dàng nắm được các kiến thức và thực hành lại một cách dễ dàng. Có các tình huống cụ thể như sau + gặp người đột quỵ: sẽ có các bước:

• Bước đầu nhất: quan sát xem xung quanh mình và người bị nạn đã ở trong tình trạng an toàn chưa.

• Bước hai:

Tìm đến và chạm nhẹ vào vai đồng thời nhắc lại 2 lần câu hỏi "t = 'vấn đề', 'c' + 'đ' ?". Sau đó quan sát xem người bệnh

Có phản ứng lại không.

• Bước ba:

• Gọi người cứu giúp và phân công công việc cụ thể. Sau đó thì làm xoa bóp tim ngoài lồng ngực.
 + gặp người bị đứt tay, chân: Tìm mảnh bít vết thương sau đó lấy băng rơ băng kín lại.